



**สารจากประธานมูลนิธิ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย**



ในศุภวารคดีที่ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2554 คิฉินขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและครอบครัว รวมทั้งแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านประสบความสำเร็จ สุขสันต์สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา และคุณแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดไป

ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2553 Mr.Panos Englezos - ประธานสมาพันธ์ธาลัสซีเมียนานาชาติ (Thalassemia International Federation - TIF) พร้อมคณะฯ รวม 4 ท่าน ได้เดินทางมาประเทศไทย มาที่โรงพยาบาลศิริราช และมาเยี่ยมพบกรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ รับฟังการสรุปกิจกรรมของมูลนิธิฯ เยี่ยมดูกิจกรรมคลินิกให้เลือดผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชการตรวจระดับธาตุเหล็กในอวัยวะโดยใช้เครื่อง MRI คุงานของศูนย์ธาลัสซีเมีย และโปรแกรมการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ณ ตึกอานันทราช คณะจาก TIF มีความพึงพอใจในความก้าวหน้าและความพร้อมของการดูแลรักษาผู้ป่วย และโครงการการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศไทยมาก และยังมีความเห็นว่ประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องนี้ นอกจากนี้คณะผู้แทนจาก TIF ยังได้เข้าพบและปรึกษาหารือเรื่องธาลัสซีเมียกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) อีกด้วย

ปัจจุบันผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีธาตุเหล็กเกิน ได้มีการใช้ยา GPO-L-ONE ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม (ภายใต้การดูแลของแพทย์) ทั่วประเทศแล้วโดยไม่ต้องจ่ายค่ายา และองค์การเภสัชกรรมยังได้ผลิตยาชนิดน้ำซึ่งจะทำให้รับประทานง่ายขึ้นมากเหมาะที่จะใช้สำหรับเด็กเล็กได้ดี ซึ่งจะมีการรวบรวมและรายงานผลของยาขับธาตุเหล็กโดยยานี้ต่อไป

ผู้ป่วย ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราชขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมานี้ หวังว่าชมรมนี้กับชมรมของโรงพยาบาลอื่นๆ จะได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไป

ศุภกวีร์ สุวณต

(ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดศารท์ จูจินดา)

ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

**สารจากประธานชมรม
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย**



ในขณะนี้ทางมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ อยู่ในระหว่างการทดลองใช้ยาขับเหล็ก GPO-L-ONE ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ให้กับผู้ป่วยธาลัสซีเมียบางส่วน สำหรับโครงการศึกษาวิจัยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนโครงการนำร่องการใช้ยากี่ขยายจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งคาดว่าใกล้จะประสบความสำเร็จและสัมฤทธิ์ผลในไม่ช้านี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านรอรับฟังข่าวดี

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งร่างกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ ในโครงการทดลองประสิทธิภาพของยา GPO-L-ONE ซึ่งมูลนิธิฯ มีได้นั่งนอนใจในการแสวงหาและประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในการบูรณาการความช่วยเหลือ และการพัฒนาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีเนื่องในวาระการจัดตั้ง “ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ศิริราชพยาบาล” ซึ่งเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ในศุภวารคดีที่ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2554 นี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุ้มครองให้สมาชิกชมรมฯ ทุกท่านพร้อมครอบครัว และทุกท่านที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน มีความสุขความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง

S. Pholysin

(นางสายพิน พหลโยธิน)

ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย